

CÔNG HIẾN LỚN CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN

PGS, TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hội tụ đầy đủ những phẩm chất, bản lĩnh của một nhà lãnh đạo xuất sắc, một chính khách, một nhà lý luận cách mạng. Là người lãnh đạo với cương vị Tổng Bí thư của Đảng lãnh đạo và cầm quyền, có những năm còn giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, đồng chí cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát triển Cương lĩnh, đường lối đổi mới, cụ thể hóa, thể chế hóa thành chính sách, pháp luật, lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế. Là nhà lý luận, hoạt động khoa học, đồng chí cùng Trung ương, Chính phủ thúc đẩy công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển và nhận thức rõ hơn cơ sở lý luận, khoa học của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới của đất nước và thời đại.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Mậu Tuất (Hà Nội, 7/2/2018). Ảnh: ĐẢNG KHOA

Là Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học, chuyên ngành Xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng có thể mạnh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cách mạng. Chính trị

học là khoa học tổng kết, phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc, quan hệ chính trị trong xã hội, mô hình chế độ chính trị với sự vận hành do các đảng chính trị cầm quyền. Xây dựng Đảng Cộng sản là lý luận phản ánh quy luật phát triển của cách mạng vô sản, cách mạng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Tư tưởng và lý luận về Đảng Cộng sản đã được C.Mác, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh luận giải căn bản và có những chỉ dẫn sâu sắc. Trong xây dựng Đảng có một vấn đề lớn là vai trò của tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận như thế nào để bảo đảm bản chất cách mạng và khoa học của Đảng và không ngừng nâng cao tính tiên phong của Đảng, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Các thể hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhiều năm công tác và lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Đảng. Từ tháng 2/1998 đến tháng 1/2000 đồng chí phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng, là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001 - 8/2006). Đó là cơ sở, điều kiện rất quan trọng để từ năm 2011 đến nay, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí đã có những công hiến nổi bật về tư tưởng, lý luận của Đảng trong sự nghiệp đổi mới.

Một là, Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với toàn Đảng nêu cao quan điểm: Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn từ năm 1930, khi Đảng ra đời. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định phương châm: Trung thành gắn liền với phát triển sáng tạo, kiên định và không ngừng đổi mới phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại. Đó là phương pháp luận khoa học đặc sắc để khắc phục triệt để sự bảo thủ, trì trệ, chủ nghĩa giáo điều và bệnh chủ quan, duy ý chí.

Báo cáo tại Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh sự phát triển sáng tạo của Đảng khi xử lý, thực hiện thành công các mối quan hệ lớn. Quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực

lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Tổng Bí thư nêu rõ: “Đó là những mối quan hệ lớn, phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới của Đảng ta, cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện và phát triển phù hợp với thay đổi của thực tiễn; đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đúng và đầy đủ, quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt, có hiệu quả. Tuyệt đối không được cực đoan, phiến diện”^[1].



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc Tết người dân Thủ đô nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh: DUY LINH

Hai là, thắm nhuần lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư cùng toàn Đảng đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong tác phẩm lý luận nổi tiếng, Tổng Bí thư đã nêu bật bản chất, mục tiêu và mô hình của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Việt Nam phấn đấu xây dựng. Đó là sự kế thừa, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới,

phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (1991) và bổ sung, phát triển năm 2011.

Với tư cách một nhà lý luận, Tổng Bí thư đã có công hiến lớn về phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới. Lý luận về mục tiêu, mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam không chỉ được Đảng và nhân dân Việt Nam phấn đấu thực hiện, mà còn được bạn bè quốc tế đồng tình coi đó là sự đóng góp phát triển lý luận. Đó là xã hội thật sự vì lợi ích và cuộc sống nhân dân, vì con người cả về vật chất, văn hóa, tinh thần. Đó là xã hội nhân văn, nhân ái vì một đất nước hùng cường, phồn vinh, công bằng, văn minh và hạnh phúc. Đó cũng là xã hội thấm đượm khát vọng hòa bình, hữu nghị, thân ái giữa các quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé”, vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Và, chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có”^[2].

Đó là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì hiện thực hóa. Tư tưởng lớn đó cần được toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc và thực hiện có hiệu quả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba là, Tổng Bí thư đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổng Bí thư cho rằng, trong xây dựng Đảng và thực hiện vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là rất cần thiết, cấp thiết để làm cho bộ máy Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, hướng tới những chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Nhưng cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên mới thật sự có ý nghĩa quyết định. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị dẫn đến phai nhạt lý tưởng cách mạng, xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ có nguy cơ mất Đảng, mất chế độ. Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh, tư tưởng chính trị là điều căn cốt nhất quyết định bản chất cách mạng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư yêu cầu cần phải giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách căn bản, có hệ thống và sâu sắc để cán bộ, đảng viên thấm nhuần lý luận, tư tưởng cách mạng vận dụng đúng đắn vào thực tiễn, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Yêu cầu cao đặt ra là từ tư tưởng, lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng mà vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác. Khắc phục việc nghiên cứu, học tập lý luận một cách hình thức, kém thực chất, nặng về bằng cấp cốt để sắp xếp, đề bạt cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ việc giáo dục, truyền bá, học tập lý luận, đường lối của Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng, chú trọng tuyên truyền, huấn luyện cán bộ, quán triệt quan điểm của Bác Hồ, coi đào tạo, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.

Công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng phát triển với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Các thế lực thù địch cố tình phủ nhận điều đó và ra sức phá hoại trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Chúng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư chỉ đạo kiên quyết đấu tranh phê phán những luận điệu sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII

và sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư đã tiến hành cuộc đấu tranh có hiệu quả. Cùng với phê phán quan điểm thù địch phải nâng cao trình độ lý luận, trí tuệ, nhận thức sáng rõ về tư tưởng của cán bộ, đảng viên để không dẫn tới suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có uy tín lớn trong Đảng, trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng chí Tổng Bí thư đã có cống hiến lớn về lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Những cống hiến đó là bài học nhận thức và hành động để toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát triển nhằm nâng cao bản chất cách mạng, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I, trang 39.

[2] Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, trang 21-22.

Nguồn: Báo điện tử Nhân dân cập nhật ngày 25/07/2024

<https://nhandan.vn/cong-hien-lon-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tren-linh-vuc-tu-tuong-ly-luan-post821067.html>